

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาทรงตัว หลังมีแรงขายดอลลาร์วานนี้, คาดยังแกว่งในกรอบ

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว หลังจากแข็งค่าขึ้นช่วงท้ายตลาดวานนี้ ตามการฟื้นตัวของสกุลเงินภูมิภาค เมื่อเทียบกับดอลลาร์

\*แต่นักวิเคราะห์ในนิวยอร์ก เชื่อว่า กระแสเงินจะยังคงไหลออกจากประเทศกำลังพัฒนาต่อไป ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เดินหน้าปรับลดการซื้อพันธบัตร

\*เยนอ่อนค่าลงในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยร่วงจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ขณะที่ตลาดเกิดใหม่มีเสถียรภาพ และตลาดหุ้นปรับขึ้น

\*ยูโรอ่อนค่าเล็กน้อย และยังทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ท่ามกลางคำเตือนที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) อาจแสดงความเห็นเชิงผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น ในการประชุมนโยบาย ในวันพรุ่งนี้

\*อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าเป้าหมายของอีซีบีอย่างมาก และแนวโน้มการเกิดภาวะเงินฝืดในยูโรโซน ทำให้อีซีบีกำลังเผชิญกับแรงกดดันให้ดำเนินการมากกว่านี้ เพื่อหนุนการฟื้นตัวของยูโรโซน

\*ดอลลาร์ออสเตรเลียพุ่งขึ้น หลังจากธนาคารกลางออสเตรเลีย ได้ยกเลิกแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทำที่ดังกล่าว ทำให้นักลงทุนประหลาดใจ และทำให้เกิดแรงซื้อคืน ส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลียพุ่งขึ้นมากเมื่อเทียบกับเยน, ดอลลาร์, ยูโร และสกุลเงินสำคัญอื่นๆแทบทุกสกุล

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.862 บาท

\*09.13 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.78/83 จาก 32.77/84 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.76/80 จาก 32.75/80 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.26/27 จาก 101.64 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3519/20 จาก 1.3518 เมื่อวาน

"เข้านี้(บาท)ยังทรงๆอยู่ หลังจากที่แข็งค่ามาตั้งแต่เมื่อวาน เนื่องจากก่อนหน้านี้ ดอลลาร์แข็งค่ามามากแล้ว ก็ทำให้มีการปรับตัวบ้างในระยะสั้น ส่วนปัจจัยอื่น ยังไม่มีอะไรเท่าไร คงจะไปรอดตัวเลข non-farm (payroll)วันศุกร์นี้" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ทรงตัว หลังจากแข็งค่าขึ้นในช่วงเย็นวานนี้ โดยเป็นผลจากการที่นักลงทุนปรับสถานะการลงทุนในระยะสั้น จากที่ก่อนหน้านี้ ดอลลาร์แข็งค่ามาพอสมควรแล้ว

อย่างไรก็ตาม คาดว่า การแข็งค่าของเงินบาทในวันนี้ น่าจะติดอยู่ที่แนวต้าน บริเวณ 32.75 เนื่องจากยังขาดปัจจัยที่ชัดเจน มาสนับสนุนการแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ส่วนแนวรับมองไว้ที่ 32.85

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้